



# คุยกับ คินท์เนอร์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ศกนี้ ดร. วิลเลียม อาร์ คินท์เนอร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี โอกาสนี้ "รูสมิแล" ได้สัมภาษณ์ที่สนะอาคันตุกะดังกล่าว โดยมี อาจารย์บัญญัติ ยวนแท้เป็นผู้ซักถาม

## ประวัติย่อ

ดร. วิลเลียม อาร์ คินท์เนอร์ ปัจจุบันอายุ 59 ปี เป็นชาวเมืองโปรนัธแทซัน รัฐเพนซิลวาเนีย สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2483 ได้ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยจอร์ทาวน เมื่อปี 2492 รับราชการเป็นทหารในกองทัพบก จนถึงปี 2504 จึงได้ลาออกขณะยศเป็นพันเอก และก่อนมาเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เขาเคยเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายต่างประเทศของมหาวิทยาลัย

ดร. คินท์เนอร์ เขียนหนังสือเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ และการป้องกันประเทศไว้หลายสิบเล่ม ปัจจุบันเป็นกรรมการสภาวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิชายุทธศาสตร์ สถาบันรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของอเมริกัน และสถาบันวิชาอื่น ๆ อีกหลายแห่ง ภรรยาของ ดร. คินท์เนอร์ ชื่อเดมค้อ แซนดร์ ไฮสแตดต์ ทั้งสองมีบุตรสาว 3 คน และบุตรชาย 1 คน

**รูสมิแล :** ขอทราบจุดประสงค์ที่ ๑พลณฯ มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยในวันนี้

**คินท์เนอร์ :** ตั้งแต่ผมมาอยู่เมืองไทยผมตั้งจุดประสงค์ไว้ อย่างหนึ่ง คือ จะเที่ยวดูและชมประเทศไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เวลานี้ผมได้เที่ยวชมแล้ว 30 จังหวัด ทางบกก็ได้ผมเคยมาสงขลา สำหรับปัตตานี

ก็นับว่าเป็นครั้งแรก เมื่อมารู้จักที่นี่ผมสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะเกี่ยวกับหน่วยงานการศึกษา และผมเองเคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือมาเป็นเวลา 12 ปี ที่มหาวิทยาลัย เพนซิลวาเนีย ผมต้องการรู้และเห็นปัญหาที่คนเผชิญหน้ากับการพัฒนาการศึกษา โอกาสนี้ผมได้คุยกับคุณอาจารย์ และอธิการบดีของคุณ

**รูสมิแล :** สหรัฐมีโครงการพิเศษอะไรบ้างที่จะช่วยมหาวิทยาลัยแห่งนี้

**คินท์เนอร์ :** ในระยะ 20 ปีหลังนี้ อาจกล่าวได้ว่าโครงการช่วยเหลือของเรา ได้ช่วยนักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่สหรัฐ ฯ เป็นพัน ๆ คน โดยศึกษาวิชาสาขาต่าง ๆ เช่น การศึกษา, กฎหมาย, แพทย์ ฯลฯ หลายคนกลับมากำหนดหน้าที่สำคัญ ๆ ยิ่งกว่านี้เรามีโครงการช่วยเหลือของมูลนิธิฟูลไบรท์ และองค์การต่าง ๆ จึงมีผู้ได้รับทุนมากต่อมาก จะเห็นว่าการแลกเปลี่ยนในด้านการศึกษา ระหว่างสองประเทศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ผมจำได้ว่าปี 1964 มีนักศึกษาไทยเรียนในสหรัฐ จำนวน 400 คน แต่ปีนี้ (1974) มีจำนวนถึง 5,000 คน

**รูสมิแล :** ถ้า ๆ พล ฯ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย จะส่งเสริมงานในด้านใดมากที่สุด

**คินท์เนอร์ :** ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพการศึกษา ทั้งคุณภาพของอาจารย์และนักศึกษา ควรเข้าใจว่าเมื่อผู้ใดได้รับปริญญาบัตรแล้ว ควรเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นผู้มีคุณภาพ ผมคิดว่าในสหรัฐและประเทศอื่น ๆ เราให้ปริญญาบัตรกันง่ายเกินไป ทำให้คุณค่าของปริญญาบัตรย่ำแย่ และ อีกประการหนึ่ง นักศึกษาไม่ได้เรียนวิชาที่จำเป็นแก่ชีวิตของเขาจริง ๆ ผมคิดว่าคุณคงมีปัญหาเช่นนี้ และเชื่อว่าคุณคงจะ

รักษาคุณภาพการศึกษา โดยตั้งเป็นเป้าหมายอันดับแรก

**รูสมิแล :** ๆ พล ฯ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทนักศึกษาในเมืองไทยอย่างไร ?

**คินท์เนอร์ :** คุณก็ทราบแล้วว่า นักศึกษาทั่วโลกทุกวันนี้ ได้แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างจริงจัง สหรัฐเคยผ่านยุคนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มาแล้วเหมือนกัน ผมคิดว่า การแสดงออกของนักศึกษาที่มีประโยชน์ และสมควร ผมจะพูดให้เห็นแต่เพียงการแสดงออกขณะเขาอยู่ในมหาวิทยาลัย เช่น เขามีสิทธิ์มีเสียงในวิชาที่เรียน, หลักสูตร, สภาพความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย, การให้คะแนนวัดผลและอื่น ๆ หรือจะพูดว่าเขาทำให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่น่าเรียน บางครั้งผมมีความเห็นว่า นักศึกษาไปทำงานในสายงานที่ตนเองมีความรู้ น้อย อาจจะเป็นเนื่องจากทัศนคติของเขามาแต่กำเนิด จึงอาจจริงเข้าเล่นกับกระบวนการ การบ้าน การเมือง กล่าวได้ว่านักศึกษาสหรัฐจำนวนไม่น้อย ได้ถอนตัวออกจากการเข้าไปยุ่งกับการเมือง นับแต่หลายปีมาแล้ว เขาควรจะรู้จักและเคยชินต่อปัญหาที่ซับซ้อนนั้นเสียก่อน ตัวอย่างเช่น ปัญหาเรื่องที่ทำมาหากินในประเทศไทย ซึ่งแก้ไขไม่ได้ง่าย ๆ เลย ผมคิดว่า นักศึกษาควรรู้ปัญหาให้ดี แต่ควรตระหนักว่าบางอย่างจะแก้ไขทันทีทันใดไม่ได้ และไม่ควรถูกแสดงออก

ว่าคุณเป็นผู้แก้ไขได้ เพราะจะทำให้สังคมดีขึ้น

**รุสมิแล :** ๑พลฯ มีทัศนะอย่างใดเกี่ยวกับปัญหา การหางานของบัณฑิต ?

**กิ้นท์เนอร์ :** ผมเห็นว่านี่คือปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของคุณ เพราะต้องการผลิตกำลังคนเข้าทำงานปีละ 600,000 คน แต่ละคนต้องการงานที่ดี พอจะนำรายได้มาช่วยครอบครัว ผมคิดว่าปัญหาที่ยิ่งใหญ่ คือ การปรับปรุงผลผลิตให้ดีขึ้น เช่น ด้านเกษตร อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตเข้าทำงานตามถนัด ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตของประเทศที่กำลังพัฒนาในทุกสาขาอาชีพ ปัจจุบันระดับผลผลิตของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ถ้าประเทศไทยรักษาระดับการผลิตอยู่ในระดับนี้ และให้บัณฑิตมีโอกาสทำงานตามสายวิชาที่เขาเรียน ผมเองไม่สามารถจะแนะวิธีให้ได้ แต่ผมคิดว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งจำเป็น

**รุสมิแล :** การเมืองระหว่างประเทศไทยกับอเมริกา เมื่อมีประธานาธิบดีคนใหม่ จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ?

**กิ้นท์เนอร์ :** ผมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแล้ว ทางสหรัฐ ฯ ตั้งแต่ประธานาธิบดี ฟอรัค เข้ารับ

ตำแหน่ง ท่านเป็นคนเปิดเผย เป็นกันเอง ผมขอกล่าวเพียงว่าสิ่งที่ประธานาธิบดี ฟอรัค ทำลงไปได้ รับการสนับสนุนจากประชาชนสหรัฐ หนังสือพิมพ์ และผู้นำต่าง ๆ

**รุสมิแล :** ๑พลฯ มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับข่าวที่ว่า C.I.A. เข้ายุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในประเทศไทย ?

**กิ้นท์เนอร์ :** ผมเคยทำรายการที่ C.I.A. ถูกกล่าวหา ดูเหมือน C.I.A. ต้องรับผิดชอบทุกอย่าง แม้แต่แผ่นดินไหว การระเบิดในดวงดาวต่าง ๆ ได้ผ่านเป็นรายการที่ยาวมาก ถ้าหนึ่งในสิบของสิ่งที่หาว่า C.I.A. ทำเป็นความจริง ผมยังไม่เห็นจะมีอัจฉริยะ บุรุษผู้ใดจะทำได้ เพราะงานหนักเกินไป □

